

# โครงการปลูกป่า 800 ล.กล้า หาพื้นที่ปลูกไม่ได้ตามเป้า

โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า ตามแผนกู้เงิน 3.5 แสนล้าน ส่อไม่ไปตามเป้า หลัง 3 กรมที่ดูแลแจ้งมีปัญหาเรื่องที่ดินหาพื้นที่ปลูกป่าไม่ได้ตามเป้าหมาย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ “วิเชษฐ์” กำชับกรมป่าไม้ รับฟังชาวบ้านในโครงการปลูกป่า

ในการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกวุฒิสภา ที่มีนายนิสิต จันทร์ภักย์ ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกรรมการฯ ได้เชิญตัวแทนของกรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปลูกป่า และพื้นที่ป่าต้นน้ำ และโครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 800 ล้านกล้า ซึ่งเป็น 1 ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแผนการกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท มาชี้แจงหลังจากที่ศาลปกครอง มีคำสั่งให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนที่จะดำเนินการตามแผนบริการจัดการน้ำ โดยที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตของการทำงานตามที่ศาลปกครองมีคำสั่ง รวมถึงการหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวนมากมาดำเนินการโครงการซึ่งอาจจะกระทบกับประชาชนที่ใช้

พื้นที่ดังกล่าวทำการเกษตรหรือเพาะปลูกเพื่อดำรงชีวิต

โดยนายวงเวียน คดี อุนกรมการกบอ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการปลูกป่าและบำรุง โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า ชี้แจงว่า ในขั้นตอนของการคัดเลือกพื้นที่เพื่อปลูกป่านั้นจะต้องเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

**‘วิเชษฐ์’ กำชับ กรมป่าไม้ รับฟังชาวบ้าน** ที่ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลในพื้นที่ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, ผู้นำชุมชน, กลุ่มเอ็นจีโอและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่โดย

บุคคลดังกล่าวนั้นต้องมีการลงนามเพื่อแสดงความเห็นชอบก่อนที่จะนำพื้นที่มาให้ กบอ. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยโครงการปลูกป่าจะดำเนินการภายใต้เนื้อที่ทั้งหมด 1 ล้านไร่ โดยเป็นงบดำเนินการ 1 หมื่นล้านบาทอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท แต่ไม่ได้กำหนดอยู่ในที่ไออาร์ อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตนเองว่าการปลูก

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

## โครงการ

ป่าในปีนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ หากปลูกต้นไม้เกินช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ด้าน ส.ส.อุบลราชธานีระวีวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชี้แจงว่า กบอ. ได้ตั้งเป้าให้กรมฯ ดูแลโครงการทั้งสิ้น 2.6 หมื่นไร่ แผนงาน 5 ปี โดยในปี 2556 ตั้งเป้าให้ดำเนินการ 8,600 ไร่ แต่เมื่อสำรวจพื้นที่จริงพบว่าพื้นที่เหมาะสมเพียง 4,400 ไร่ นอกจากนั้นในเรื่องของต้นกล้าในพื้นที่ที่กรมฯ ดูแลคือภาคใต้พบว่าไม่เพียงพอและสามารถดำเนินงานในโครงการได้จริงคิดเป็นพื้นที่เพียง 1,700 ไร่เท่านั้น

ส่วนนายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชี้แจงว่า แผนปี 2556 กรมอุทยานฯ มีเป้าหมายปลูกป่าจำนวน 2 แสนไร่ ในพื้นที่ 25

ลุ่ม โดยเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. กบอ. ได้เห็นชอบพื้นที่ปลูกป่าตามที่กรมอุทยานฯ เสนอ รวม 1.42 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด ยกเว้น จ.พะเยาและจ.สุโขทัย จำนวน 1.32 แสนไร่ และ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด ยกเว้น จ.อุดรธานี และจ.ชัยภูมิ จำนวน 7 หมื่นไร่ โดยขั้นตอนต่อไปรอ กบอ. เสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอเบิกงบประมาณต่อไป

ทางด้านนายชวลิต สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่าการปลูกป่าตามโครงการดังกล่าวจะใช้กล้าไม้ที่เป็นกล้าไม้ข้ามปี เพื่อให้มีความแข็งแรงต่อแมลงศัตรูพืช อย่างไรก็ตามในเรื่องรายละเอียดของส่งคำชี้แจงเป็นเอกสารต่อไป ทั้งนี้ยอมรับว่าหากการทำโครงการไม่สามารถทำได้ภายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ก็จะยอมรับว่าไม่ทันและจะไม่มีการเบิกใช้

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรี

ทส. แลลงนโยบาย ในการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงของ ทส. กล่าวคือ ขณะเมื่อศาลปกครองสั่งให้รับฟังความเห็นประชาชนแล้ว ทุกโครงการก็ต้องดำเนินการเช่นกัน ซึ่งในส่วนของการรับผิดชอบโครงการ ปลูกป่าจะต้องสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จากนั้นจึงค่อยเดินทำโครงการนี้

นอกจากนี้ได้วางการทำงานเชิงรุกอย่างน้อย 3-4 แนวทาง โดยเฉพาะเน้นย้ำว่าข้าราชการต้องทำหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจนตรวจสอบได้ทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณ ซึ่งกรณีการใช้งบของ ทส. ในปีงบประมาณ 2556 ที่ยังเหลืออีก 3 เดือนพบว่า มีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ใช้ จึงให้คำแนะนำปัญหาการใช้งบ รวมทั้งแผนงานโครงการที่อยู่ใต้กรอบงบปี 2557 ขอให้วางใหม่ทั้งหมดต้องมีแผนงานรองรับและจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละโครงการด้วย รวมทั้งจะต้องทำอย่างไรต่อไป

นายวิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 57

จะกำหนดตัวชี้วัดในการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารระดับสูงของ ทส. ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมทุกๆ เดือนที่ต้องแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลเป็นต้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการครอบครองบุกรุกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติของนายทุน มอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มสิ่งโทษให้มีความชัดเจนและทันเหตุการณ์

“ขณะที่การทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป จะเปิดให้ภาคประชาสังคม ทั้งชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ นอกจากนี้จะให้ความสำคัญไม่ลดทอนการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งน้ำท่วมภัยแล้ง ไฟป่า โดยจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า” นายวิเชษฐ์ ระบุ